

Những năm qua, triển khai sáng tạo, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, BTV Thành Đoàn đã chuyển hoá thành cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. BTV Thành Đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành Đoàn làm trưởng ban, xây dựng kế hoạch năm, triển khai thi đấu các cấp đoàn. Công tác là: Xây dựng tư sách tuổi trẻ làm theo lời Bác, Nhật ký thanh, thi đua làm theo lời Bác; xây dựng tiêu chí thanh, thi đua tiên tiến làm theo lời Bác; cuộc thi viết “Những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, thanh thi đua tiên tiến làm theo lời Bác”; học tập các chuyên đề, gắn với các phong trào thanh niên.



*ĐVTN TP Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*

*“Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng*

Thực hiện và làm theo Bác, hàng loạt các phong trào, hành động được triển khai, trở thành động lực trong lao động, học tập của tuổi trẻ thành phố trên mọi lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho ĐVTN được quan tâm thông qua xuyên, nhất là các quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; học tập 6 bài học lý luận chính trị; thực hiện các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, lồng ghép với các hoạt động, phong trào thanh niên. Điềm mừng là toàn Đoàn được loạt thực hiện triển khai các Anh hùng liệt sĩ vào tối 26-7 hàng năm; triển khai sâu rộng, hiểu và thực hiện phong trào “Tuổi trẻ với mùa xuân non sông biên giới”, tổ chức các buổi thi đấu, các công trình tình nguyện quân dân, được tham gia góp phần bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên... Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được xây dựng, công tác, đẩy mạnh hoạt động; các buổi tin thanh niên, truyền hình thanh niên được duy trì, kiên trì, thực hiện hiểu và thực hiện.

Qua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiểu và thực hiện, xây dựng, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu như chủ trương trình “Thực hiện sáng tạo của thanh thiếu niên Cẩm Phô”. Hiện các công đoàn nhân dân được thực hiện xuyên suốt 57 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thành Đoàn còn thông qua xuyên thăm, tặng quà gia đình người có công, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu niên, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu... Các công đoàn thông qua xuyên thực hiện các diễu hành, toạ đàm, tham quan các mô hình kinh tế, các công trình phần vì thanh niên quan lý; kết hợp tuyên truyền các tầm nhìn chung để o đ c H hình tiên tiến; giao lưu văn nghệ... Trong hoạt động hè năm 2012, Thành Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN tích cực “Học tập và làm theo tầm nhìn chung để o đ c H Chí Minh” thông qua các cuộc thi: Chúng em kết hợp Bác Hồ; tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt chi đoàn. Đến nay 16/16 phường xã, 122/175 nhà văn hoá thôn, khu có tủ sách “Bác Hồ với thiếu niên”.

Thực hiện và làm theo Bác, ĐVTN luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhất là thực hiện các công trình, phần vì thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như Đoàn xã Đường Huy đã phối hợp với MTTQ xã và thành phố xây dựng nhà cho 2 hộ nghèo là anh Đặng Văn Minh và anh Ninh Tiến Nghiêm ở thôn Đặng Mậu; hàng ngày công nhân của nhà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn, xây dựng tuyến đường Đặng Găng - Đoàn Kết, di chuyển chuồng trại cho người dân; mở vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; dọn nghĩa trang liệt sĩ xã; quan lý các nhà văn hoá, đảm bảo an ninh, sạch sẽ; thực hiện lập trình hoa cho ĐVTN trong xã...

Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống, lối sống cho ĐVTN luôn được quan tâm, ngày càng có chiều sâu, đạt nhiều kết quả. Các công đoàn duy trì, nhân rộng các mô hình phần bồi dưỡng, giáo dục pháp luật (đến nay đã xây dựng được 16 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”). Đoàn thực hiện thành công liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội nhạc, nhóm nhạc lập 2

năm/lần; hàng ngày, tham gia tích cực các cuộc thi Ngồi đọc ở Hồ Long, Missteen, liên hoan đôi nháy, nhóm nháy Hiphop, trò chơi dân gian và hiện đại, khiêu vũ thể thao... do Thành Đoàn tổ chức, đưa đời sống lên cao. Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN, đồng thời phát huy những sở thích, thói quen của tập thể, cá nhân.

Học và làm theo lời Bác của tuổi trẻ Cần Thơ đã và đang đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, huy động đông đảo ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thi đua lao động, học tập, sáng tạo. Thành Đoàn phấn đấu 100% các cơ sở đoàn, hội, đội triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hàng năm nhiều đoàn cơ sở có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu làm theo Bác. Đây là cơ sở để ĐVTN thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012-2017 với tinh thần: “Tích hào truy cập thông tin, hàng ngày tiếp tục hàng ngày, tuổi trẻ Cần Thơ xây hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì quê hương giàu đẹp, văn minh”.

[baoquangninh.com.vn](http://baoquangninh.com.vn)